

## **Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Quyết định số 5283/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.**

Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành và 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Theo đó, trong 04 thủ tục hành chính mới ban hành, có 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh: Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

02 thủ tục hành chính cấp huyện, gồm: Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

01 thủ tục hành chính cấp xã: Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

Cũng theo Quyết định trên, trong 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, có 01 thủ tục hành chính cấp Trung ương: Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

04 thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào; Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào; Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia; Trình báo mất giấy thông hành.

02 thủ tục hành chính cấp huyện, gồm: Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc; Trình báo mất giấy thông hành.

02 thủ tục hành chính cấp xã, gồm: Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc; Trình báo mất giấy thông hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2024.

BBT

### **File đính kèm**

- [Danh mục kèm theo Quyết định 5283....docx](#)
- [Nội dung thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 5283.rar](#)
- [Phụ lục.docx](#)
- [Quyết định số 5283....docx](#)